

งานบุญของชาวพุทธนานาชาติ

ระหว่างวันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ถึง วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ อาตมา
มีโอกาสเดินทางไปร่วมงานวิปัสสนากัมมัฏฐานและปรีวาสกรรม ของสมัชชาสงฆ์ไทยใน



สหรัฐอเมริกาครั้งที่สอง ซึ่งได้จัดขึ้นที่วัดพระมหาชนก เมืองกริฟฟิน
มลรัฐจอร์เจีย โดยมีพระครูปิยะธรรมวิเทศ เจ้าอาวาสวัดพระมหาชนก
รับหน้าทีเป็นผู้ดำเนินการในการจัดงานบุญกุศลครั้งนี้

ก่อนที่จะมีการจัดงานตามกำหนดการที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ ๙-๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕
คณะกรรมการอำนวยการของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา ได้นัดหมายกันมาประชุม เพื่อ
เตรียมการประชุมประจำปีของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๙-๑๐
มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ วัดไทยลอสแอนเจลิส ซึ่งจะมีพระสงฆ์ประมาณ ๒๘๐ รูปมาร่วมใน
การประชุมและทำบุญฉลองครบรอบ ๕๐ ปี วัดไทยลอสแอนเจลิส
และ ฉลองอายุวัฒนมงคล ๘๐ ปี พระราชธรรมนิเทศ ในครั้งนี้ ท่าน
ผู้ใดปรารถนาที่จะถวายภัตตาหาร น้ำปานะ หรือ ปัจจัยไทยทานอื่นๆ ที่
จำเป็นแก่สมณบริ โภคแก่พระสงฆ์จำนวนมากมายเช่นนี้ สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียด
ของงานได้จากวัด ไทยลอสแอนเจลิสได้โดยตรง



วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ งานวิปัสสนากัมมัฏฐานและปรีวาสกรรมก็เริ่มขึ้น โดยมี



พระสุนทรพุทธิวิเทศ ประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกา
ได้เมตตามาเป็นประธานเปิดงาน โดยมีดร.พระมหาถนงค์ อตุลจारी
เลขาธิการ สมัชชาสงฆ์ในสหรัฐอเมริกา ร่วมให้การอบรมสั่งสอน

และดูแลอย่างใกล้ชิดจนงานทุกอย่างสำเร็จลงด้วยดี เป็นที่น่ายินดี อนุโมทนาแก่พระภิกษุผู้

ร่วมปฏิบัติ และพุทธบริษัทอุบาสก อุบาสิกา ผู้ถวายความอุปถัมภ์ตั้งแต่ต้นจนกระทั่งจบโครงการอย่างสวยงาม



พระภิกษุผู้เข้าร่วมปฏิบัติ ตื่นขึ้นมาออกวัตรและภาวนาตั้งแต่เวลา ๔.๐๐ น. เวลา ๖.๓๐ น. ทำวัตรสวดมนต์เข้าอย่างพร้อมเพรียงกันจนถึงเวลาประมาณ ๗.๓๐ น. อุบาสก อุบาสิกาที่มาปวารณาถวายอาหารเช้าแก่พระภิกษุที่ร่วมงานนี้ ได้จัดน้ำปั่นที่ประกอบด้วยผลไม้และผักที่มีประโยชน์ต่อร่างกาย ถวายเป็นอาหารเช้าที่เรียบง่ายทั้งฝ่ายผู้เตรียมถวายและผู้รับมาฉัน การถวายอาหารเช้าแก่พระสงฆ์จำนวนมากแบบนี้เข้าตำราประหยัดสุดและได้ประโยชน์สูงสุดแก่อุบาสก อุบาสิกาและพระภิกษุสามเณร หากใครจะนำวิธีการเลี้ยงพระสงฆ์แบบนี้ไปใช้ในงานต่างๆ ที่ต้องถวายอาหารเช้าแก่พระสงฆ์มากๆ คงจะทำให้ผู้จัดได้รับความสะดวกมากทีเดียว

เมื่อพระสงฆ์พิจารณาฉันน้ำปั่นเพื่อยังอัตภาพให้เป็นไป เพื่อการประพฤติดิปฏิบัติชอบตามกรอบแห่งพระธรรมวินัยเสร็จแล้ว พระวิทยาการก็จะสลับสับเปลี่ยนกันถวายหัวข้อธรรมะเพื่อเสริมความรู้และกำลังใจในการปฏิบัติภาวนาให้ก้าวหน้าให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นไป เนื่องจากพระสงฆ์ที่เข้าร่วมภาวนาธรรมในคราวครั้งนี้ ล้วนเป็นพระธรรมทูตที่มาจากวัดต่างๆ แต่ละรูปความรู้ดี มีความสามารถดีมาแล้ว จึงมีความใฝ่ใจรักใคร่ในการศึกษาเล่าเรียนร่วมกันเป็นอย่างดี เป็นการเสริมความรู้ที่มีให้แข็งแกร่งกระจ่างแจ้งมากขึ้น



เวลา ๘.๐๐ น. หรือ อาจจะล่าช้าไปบ้าง พุทธศาสนิกชนผู้มีจิตอาสาแบบบริสุทธ์แท้ๆ ได้จัดเตรียมอาหารมังสวิรัตไว้ พระภิกษุสงฆ์ได้ร่วมกันให้พรแก่ญาติโยมที่มาร่วมฟังโอวาทด้วย แล้วตั้งแถวอย่างเป็นระเบียบ เดินรับอาหารบิณฑบาตที่พุทธศาสนิกชนได้เตรียมไว้แล้วถวายด้วยความศรัทธา เมื่อพระภิกษุสงฆ์ทั้งปวงรับอาหาร ตักลงในบาตร

ตามสมควรแล้ว ได้แยกย้ายกันนำอาหารไปฉันยังสถานที่พักหน้าเต็นท์ใต้โคนไม้ของตุนๆ ด้วย
อาการสงบ ถือโอกาสพิจารณาอาหารเป็นของปฏิภูล อันเป็นการฉันไปด้วย พิจารณาไปด้วย
การนั่งฉันในบาตรใต้โคนไม้แบบนี้ เป็นการปฏิบัติภาวนาและรุดงควัตรขัดเกลาไปในตัวด้วย

การปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานและการอยู่ปริวาสกรรมแบบนี้ ทำให้มีโอกาสดำระจิต
และศีลให้บริสุทธิ์ หรือกล่าวรวมๆ กันไป จะได้ชำระทั้งกาย วาจาและใจ ให้บริสุทธิ์
นับเป็นงานบุญ งานกุศล งานอุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาและงานบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
อย่างถูกต้องตรงตามพระพุทธประสงค์ที่ทรงมุ่งให้พระภิกษุสงฆ์เจริญในศีล สมาธิและปัญญา
อยู่เป็นประจำ

ภาคบ่ายมีทั้งภาวนา เดินจงกรมหรือสนทนาหัวข้อธรรมสำคัญสลับกันไป เพื่อให้
ผู้เข้าร่วมปฏิบัติธรรมมีความปลาบปลื้มอาจหาญรื่นเริงในธรรมยิ่งๆ ขึ้นไป

ภาคค่ำตั้งแต่ ๑๘.๐๐ น. เป็นต้นไป พระสงฆ์ได้ร่วมกันทำวัตร
สวดมนต์ ภาวนาและสนทนาธรรมเพื่อความกระจำง ในโอกาสนี้ก็มี
พุทธศาสนิกชนจำนวนไม่น้อยที่ทำภารกิจประจำวันแล้ว เดินทาง
มาร่วมทำวัตรสวดมนต์ภาวนาด้วยทุกวัน นับได้ว่างานนี้เป็นงานที่
สมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาจัดขึ้น เพื่อประโยชน์ เพื่อความสุข
ของมหาชนตามพระปฐมบรมพุทธโองการอย่างแท้จริง เป็นการนำเอา
พระพุทธวณะมาสู่ภาคปฏิบัติได้อย่างเหมาะสม



กิจกรรมและกิจวัตรต่างๆ ดำเนินไปตามพระธรรมวินัยจนถึงวันที่ ๑๕ พฤษภาคม
๒๕๕๕ ก็ครบถ้วนสมบูรณ์ทุกประการ สังฆกรรมวุฒฐานวิธีก็ได้รับการอนุเคราะห์จากสงฆ์
ที่มาจากอารามต่างๆ ด้วยดี เมื่อสังฆกรรมสำคัญผ่านพ้นไปแล้ว พระสงฆ์ก็มีโอกาสร่วมกัน



จัดสถานที่ เก็บกวาดเสนาสนะให้เป็นระเบียบเรียบร้อย เป็นสังฆ
สามัคคีที่มีพระธรรมวินัยคอยนำทาง

วันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๔.๐๐ น.

พระสงฆ์ตื่นขึ้นมาทำวัตรภาวนาตามปกติ บ้างก็นั่งสมาธิ บ้างก็เดินจงกรม สูดอากาศ
บริสุทธิ์ยามรุ่งอรุณเข้าเต็มปอด หวนรำลึกถึงพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ตรัส
รู้ในตอนเช้าตรู่ เพราะบรรยากาศอันบริสุทธิ์นี้เอง ดอกไม้บานาพันธุ์เบ่งบานยามเช้าก็เพราะ
อากาศอันบริสุทธิ์นี้เอง

เมื่อพระภิกษุสงฆ์ทำกิจวัตรประจำวันและฉันอาหารเช้าแล้ว ได้ร่วมกันจัดเสนาสนะ
เตรียมต้อนรับพระภิกษุจากอารามต่างๆ ในบริเวณใกล้เคียงและพุทธศาสนิกชนที่จะมาร่วมงาน
ทำบุญตักบาตรและถวายมหาสังฆทาน

เวลา ๘.๐๐ น. พระสงฆ์จำนวน ๑๘ รูป ได้ประชุมกันที่โรงอุโบสถ ซึ่งท่านพระครูปิย
ธรรมวิเทศ ได้ออกแบบโดยถืออุโบสถธรรมชาติจากวัดสวนโมกข์มา
เป็นต้นแบบ แล้วประยุกต์ให้เข้ากับภูมิประเทศและภูมิอากาศ มี
หลังคาชั้นพระพุทธรูปเพียงเล็กน้อย นอกจากนั้นก็ยกพื้นคอนกรีต
สูงขึ้น แต่ไม่มีหลังคาหรือฝากั้นโรงอุโบสถแต่อย่างใด จากนั้นก็ได้ทำพัทธสีมาเพื่อจะได้ทำ
สังฆกรรมต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามพระธรรมวินัย



เนื่องจากเมื่อปีที่แล้วอาตมาได้เดินทางมาท่องพระปาฏิโมกข์ที่วัดพระมหาชนกจนจำได้
ขึ้นใจ โดยการถวายความสะดวกของพระครูปิยธรรมวิเทศและพุทธศาสนิกชนพี่น้องไทย
ลาว เขมร ท่านพระครูปิยธรรมวิเทศจึงได้นิมนต์ให้อาตมาเป็นผู้แสดงปาฏิโมกข์ในวัน
อุโบสถแรม ๑๕ ค่ำ ซึ่งตรงกับวันอาทิตย์ที่ ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ในฐานะที่อาตมาท่องปาฏิ

โมกข์ได้จากที่วัดพระมหาชนก ซึ่งเน้นวิริยบารมี คือความเพียรแห่งนี้ จึงตกลงรับนิมนต์เป็นองค์แสดงปาฏิโมกข์ด้วยความยินดียิ่ง เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อท่านเจ้าอาวาสที่ทำหน้าที่เป็นกัลยาณมิตรที่ติดตามเวลาที่เรียนพระปาฏิโมกข์ และพุทธศาสนิกชนผู้ใญ่บุญทุกท่านที่ถวายความอุปถัมภ์ปัจจัยสี่ด้วยดีไม่มีการขาดตกบกพร่อง

การสวดปาฏิโมกข์ครั้งนี้ นับเป็นการสวดปาฏิโมกข์ในโรงอุโบสถท่ามกลางธรรมชาติที่มีต้นไม้ขนาดใหญ่แวดล้อมอย่างหนาแน่น ในท่ามกลางสงฆ์นานาชาติ เพราะมีพระสงฆ์จากประเทศศรีลังกา พม่า ลาว และกัมพูชา จากวัดต่างๆ ในจอร์เจียมาประชุมกันอย่างพร้อมเพรียง ท่านประธานสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาได้มาเป็นประธานสงฆ์ในการแสดงปาฏิโมกข์ครั้งนี้ด้วย

การแสดงปาฏิโมกข์
การประชุมพระสงฆ์และภิกษุ
ด้วยดี โดยใช้เวลาสวดปาฏิ
จบ คณะสงฆ์เปล่งเสียง



เริ่มขึ้นเมื่อเวลา ๘.๑๔ นาที
ต้องทำในเบื้องต้นพร้อม
โมกข์ประมาณสี่สิบกว่านาทีก็
สาธุการพร้อมกัน ในขณะที่นั้น

รู้สึกปฏิบัติปรามิโทษเป็นอย่างดี ที่ได้ทำหน้าที่ของพระสงฆ์ท่ามกลางสงฆ์นานาชาติที่ประชุมพร้อมเพรียงกัน ซึ่งโอกาสเช่นนี้หาได้ไม่ถ้อยนัก

พระครูปิยธรรมวิเทศได้ทำหน้าที่เป็นองค์ท่านปาฏิโมกข์ ซึ่งหมายความว่า หากรูปที่สวดๆ ผิดพลาดหรือขาดตกบกพร่องในส่วนใด ผู้ท่านก็จะรีบบอกให้อย่างทันท่วงที ผู้ที่ทำหน้าที่นี้ต้องมีสมาธิมากพอๆ กับผู้ทำหน้าที่สวด เพราะหากผลอโผล่ใจลอยไปก็จะตามผู้สวดไม่ทัน เพราะผู้สวดปาฏิโมกข์ส่วนใหญ่ที่เก่งๆ จะสวดเร็วมาก

ท่านพระครูปิยธรรมวิเทศ ทำหน้าที่นี้ได้อย่างดี เพราะท่านเคยช่วยท่านให้อยู่เป็นประจำ

ในคราวที่มีฝึกฝนอยู่ เมื่อแสดงปาฏิโมกข์เสร็จแล้ว ท่านพระครูปิยธรรมนิเทศ ได้ถวายผ้าไตรและถวายปัจจัยที่พุทธศาสนิกชนร่วมกันอนุโมทนามาเป็นจำนวนมาก ด้วยความรู้สึกปลาบปลื้มยินดียิ่งนัก ที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่ก่อนสวด กำลังสวดและในขณะนั้น จึงขอรับแต่เพียงผ้าไตรไว้ใช้สอยต่อไป ส่วนปัจจัยได้มอบให้แก่ทางวัดพระมหาชนกเพื่อนำไปใช้จ่ายในการจัดกิจกรรมที่เป็นบุญกุศล หรือการศึกษาธรรมะของพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนเพื่อความงอกงามไปพลุลย์ในพระพุทธศาสนาต่อไป



พระมหาเถระหลายรูปได้แสดงความยินดี ที่พระแก้ว อายุล่วงเลยถึงศตวรรษอย่างอาตมาสามารถเรียนปาฏิโมกข์จนจำขึ้นใจได้ จะเป็นกำลังใจแก่พระหนุ่ม สามเณรน้อย ให้มีวิริยะอุตสาหะในการศึกษาเล่าเรียนและช่วยกันทรงจำพระวินัยและสืบทอดต่อกันไป ตั้งที่พระสงฆ์แต่โบราณกาลได้กระทำมาและส่งผ่านถึงพระสงฆ์รุ่นปัจจุบันนี้ ก็เป็นหน้าที่ที่พระสงฆ์รุ่นปัจจุบันนี้จะได้สืบสานและส่งต่อกิจการงานพระพุทธศาสนาสู่ชนรุ่นหลังต่อไป

เมื่อพระสงฆ์ได้ประชุมกันฟังปาฏิโมกข์ตามพุทธประเพณีแล้ว พุทธศาสนิกชนไทยลาว กัมพูชา พม่า เวียดนาม ได้ร่วมกันนำอาหารบิณฑบาตมาตักบาตรกันอย่างเนืองแน่น คาคะเนด้วยสายตา พุทธศาสนิกชนที่มาตักบาตรไม่ต่ำกว่าสามร้อยคน แต่สิ่งที่นำมาหัจจรรย์ก็คือ ทุกคนอยู่ในอาการสงบ ประกอบกับบริเวณวัดพระมหาชนกเป็นป่าหนาแน่น จึงทำให้ทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนทั้งหลายได้สัมผัสกับ กายวิเวก จิตวิเวกและอุปธิวิเวก กันถ้วนหน้า



ทุกคนได้สัมผัสและประจักษ์ว่าบุญแท้ๆ ย่อมเกิดแต่ความสงบ การถวายทาน สมาทานศีล เจริญภาวนา ที่ทำบนพื้นฐานของความสงบ ย่อมมีผลมาก มีอานิสงส์มาก

เมื่อพระสงฆ์รับประทานอาหารบิณฑบาตแล้ว ได้มานั่งฉันร่วมกันที่ปะรำพิธีชั่วคราว
พุทธศาสนิกชนที่มาร่วมงาน ต่างรับประทานอาหารร่วมกันอย่างมีความอบอุ่นและเปี่ยมสุข
โดยการนั่งรับประทานรวมกันเป็นกลุ่มๆ ตามโคนไม้ที่กระจายอยู่ทั่วบริเวณวัด

พระสงฆ์ฉันภัตตาหารเสร็จแล้ว พุทธศาสนิกชนได้ร่วมกันถวายผ้าไตรและปัจจัย



ไทยทานแก่พระสงฆ์ที่มาช่วยในงานทุกรูป ก่อนที่จะถวายมหา
สังฆทาน ได้มีการกล่าวสัมโมทนียกถา เป็นภาษาไทย ภาษาเขมร
ภาษาลาวตามลำดับ ให้ทุกคนได้รับทราบถึงความหมายแห่งบุญ
กุศลที่พวกเราได้ทราบ ได้ทำ และ ได้รับ แล้ว ณ ที่นี้ และเดี๋ยวนี้

หากวันใดที่ใจหว่าเหว่ หงอยเหงา หาหนทางชีวิตไม่พบ จงนึกถึงวันที่ได้ทำบุญยิ่งใหญ่
ในครั้งนี้ เรียกใจที่ท่องไปกลับคืนมา แล้วค่อยๆ คิด พิจารณา ด้วยใจที่สดใสและปีติ ทางออก
ของชีวิตก็จะสว่าง นำทางเราเดินไปอย่างถูกต้องและปลอดภัย

บุญกุศลจะช่วยให้ชีวิตดีขึ้น พันทุกข์ พันภัย ด้วยการทำบุญอย่างถูกต้อง ทำบุญอย่างถูก
ที่ ถูกทาง ถูกเวลา แล้วจะได้ประจักษ์ว่า การสะสมบุญนำสุขมาให้ ดังพุทธวจนะที่พระพุทธเจ้า
ได้ตรัสไว้จริงๆ

งานของสมัชชาสงฆ์ไทยในสหรัฐอเมริกาที่ว่าด้วยการเสริมความรู้และการปฏิบัติแก่พระ
ธรรมทูต เพื่อที่จะทำงานเผยแผ่พระพุทธศาสนาสู่มหาชนให้มีประสิทธิภาพ ก็จบลงด้วยดี
ทั้งพระสงฆ์และพุทธศาสนิกชนต่างเดินทางกลับวัดและบ้านที่อยู่อาศัยด้วยจิตใจที่อิ่มเอิบเบิก
บานสดใสเยือกเย็นเป็นสุขกันถ้วนหน้า

วัดพุทธปัญญา เมืองโพโมนา มลรัฐ แคลิฟอร์เนีย

๒๒ พฤษภาคม ๒๕๕๕ เวลา ๑๘.๐๐ น.

ดร.พระมหาจรรยา สุทธิญาโณ

เจ้าอาวาสวัดพุทธปัญญาและวัดลอยฟ้า

www.buddhapanya.org & skytemple.org